

**KHÁNH THÀNH...**

(Tiếp theo trang 1)

công trình được thiết kế đầy đủ điện nước, bàn, ghế và đồ dùng dạy học. Sau 1 năm thi công, công trình chính thức được khánh thành đưa vào sử dụng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Lý Nam Đế và trồng cây lưu niệm tại trường.

**THĂNG LONG...**

(Tiếp theo trang 1)

trụ sở hành chính xã. Đường giao thông được nâng cấp cơ bản. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,83 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,54%. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia NTM cho xã Thăng Long; lãnh đạo xã Thăng Long trao giấy khen cho đại diện 4 thôn của xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM và biểu dương các gia đình văn hóa năm 2019.

**SẼ CHO VAY...**

(Tiếp theo trang 1)

Trên địa bàn tỉnh, đến ngày 31/10/2019, dư nợ chương trình cho vay xuất khẩu lao động chỉ đạt 811 triệu đồng với 26 khách hàng đang vay vốn, giảm 273 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2018. Chính vì thế, ngay sau khi Ngân hàng CSXH ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện chủ động triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người lao động thuộc đối tượng vay vốn đều được xem xét cho vay theo đúng quy định.

**QUỲNH PHỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

**ĐÌNH LƯƠNG CẦU**

**Tiếp nhận sắc phong cổ**

Sáng ngày 17/11, đình Lương Cầu, xã An Cầu (Quỳnh Phụ) tổ chức lễ tiếp nhận sắc phong cổ.

Theo thần tích, thần sắc được ghi chép lại, đình Lương Cầu được xây dựng từ lâu để thờ phụng các vị tôn thần: Đông Hải Đại Vương, Nam Hải Đại Vương, Tây Trấn Đại Vương, Bắc Trấn Đại Vương. Các ngài là tôn thần có công dẹp giặc yên dân, được nhân dân kính trọng thờ cúng và coi như thành hoàng làng, linh ứng bảo vệ nhân dân. Xưa đình thuộc xã Lương Xá, tổng Lương Xá, huyện Phụ Dục, phủ Thái Ninh thuộc tỉnh Nam Định, nay là thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Để tưởng nhớ công ơn của các vị tôn thần, đình đã được nhận 14 đạo sắc phong dưới các thời vua Nguyễn. Đình còn là địa chỉ cách mạng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2017, đình Lương Cầu được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

Qua công tác sưu tầm, ông Bùi Văn Quang, hội viên Hội Khoa lịch sử Việt Nam, hội viên câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật UNESCO đã tìm thấy đạo sắc phong số 8 của đình và hiến tặng cho địa phương. Đạo sắc phong được vua Tự Đức ban cho làng Lương Cầu ngày 21/11/1879 (năm Tự Đức thứ 33) nhân dịp vua mừng thọ để ghi nhớ dịp lễ mừng vui của đất nước và để cao điển lễ thờ cúng.

Việc trao tặng lại bản gốc sắc phong đã khẳng định vai trò và ý nghĩa lịch sử của đình Lương Cầu, tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân trong việc bảo tồn di sản.

**TRINH CƯỜNG**

**THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG**

**Rác thải tràn lan**

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10 thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) xuất hiện nhiều bãi rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt tự phát. Nguyên nhân là do nhiều tuyến đường khu vực này không có nhà dân ở nên một số đối tượng đã đổ trộm rác thải xây dựng vào ban đêm, một số người dân thiếu ý thức cũng mang những túi đựng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi dọc hai bên đường. Những bãi rác tự phát này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cần sớm chỉ đạo xử lý những đồng rác vô chủ trên đồng thời tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp mang rác thải ra đổ trộm.

**ĐỨC ĐỒNG**



Rác thải tràn lan tại khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10 thị trấn Đông Hưng.

**TIỀN HẢI**

**370 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020**

Từ ngày 12 - 14/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiền Hải tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Trong đợt khám tuyển này, huyện Tiền Hải đã phát lệnh khám cho các thanh niên đủ sức khỏe qua vòng sơ tuyển tại các địa phương. Đến hết ngày 14/11, huyện Tiền Hải đã khám sức khỏe cho 634 thanh niên, trong đó đạt tiêu chuẩn sức khỏe 370 thanh niên. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai công tác khám tuyển bảo đảm công khai, chất lượng, đúng kế hoạch.

Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám vét đối với những nam công dân chưa lên huyện khám tuyển. Đồng thời, quản lý tốt số công dân đã đủ điều kiện sau khám tuyển và thực hiện các bước tuyển quân theo kế hoạch. Ngoài ra, huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm động viên, tuyên truyền, hỗ trợ quản lý các công dân đã đạt tiêu chuẩn tại địa phương.

**MANH THẮNG**

**Duy trì 182 đội hình thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông**

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên được hội liên hiệp thanh niên các cấp chú trọng. Trong đó nổi bật là việc duy trì, thành lập các đội hình thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trong các dịp lễ, tết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia; triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông" cho 100% trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

5 năm qua, toàn tỉnh tổ chức 1.566 đợt tuyên truyền về an toàn giao thông

với 296.175 lượt hội viên, thanh niên tham gia; thành lập mới 48 mô hình công trường an toàn giao thông; duy trì 182 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông với 2.460 hội viên, thanh niên tham gia; xây mới 85 tuyến đường thanh niên tự quản; tổ chức 938 đợt bóc dỡ biển quảng cáo rao vặt trái phép với sự tham gia của 18.760 hội viên, thanh niên... Thông qua các hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên về pháp luật; định hướng thanh niên ý thức sống và làm việc theo pháp luật.

**XUÂN PHƯƠNG**

**Tạm giữ lô hàng may mặc với số lượng lớn nghi vi phạm quy định của pháp luật**

Qua thông tin phản ánh của cơ quan báo chí và nhân dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 15/11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thành phố Thái Bình (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra đột xuất, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa của cửa hàng kinh doanh quần áo mang thương hiệu IFU (số 137, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) vì có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Kiểm tra tại cửa hàng, ban đầu, lực lượng QLTT xác định các sản phẩm may mặc bày bán tại cửa hàng có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn mác hàng

hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm do chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Do chủ cửa hàng không có mặt để làm việc với đoàn kiểm tra nên lực lượng QLTT đã tiến hành lập biên bản và kiểm kê hàng hóa tạm giữ của cửa hàng. Theo Đội QLTT số 6, tổng số hàng hóa tạm giữ là 414 mã sản phẩm với tổng trị giá theo giá niêm yết trên sản phẩm lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện lực lượng QLTT đang tiến hành quy trình điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

**KHẮC ĐUẤN**

**ĐÔNG HƯNG**

**Không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy**

*Thời gian qua, Công an huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy, qua đó không để phát sinh đối tượng nghiện mới, không để hình thành các đường dây, tụ điểm, điểm ma túy phức tạp.*

mưu chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng vừa nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của nhân dân đồng thời huy động sức mạnh của toàn dân đấu tranh, phòng, chống ma túy, Công an huyện đã phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân phòng, chống ma túy"... Trong đó, đã tổ chức

nhieu buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người cũng như thông tin về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy để nhân dân nâng cao cảnh giác; tập trung đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy. Đến nay, trên địa bàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả gần 20 mô hình xóm, thôn, họ giáo, đồng họ không có ma túy.

Đại úy Trịnh Công Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công

an huyện Đông Hưng cho biết: Trên địa bàn huyện không phát hiện đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên, tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động, tập trung ở thị trấn Đông Hưng, các xã Nguyễn Xá, Đông Cốc, Đông Kinh... Thời gian qua, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tránh xa tệ nạn ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám cơ sở, tập



Ma túy tổng hợp bị thu giữ.

**QUỲNH PHỤ**

**Thu gần 143 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất**

Để góp phần tạo nguồn vốn xây dựng các công trình trọng điểm và thực hiện chương trình nông thôn mới, huyện Quỳnh Phụ xác định công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp các địa phương, ngành chức năng tập trung nhân lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu ở mức cao nhất. Đây không những là cơ hội để các xã, thị trấn đấu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng đồng bộ mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn. 10 tháng qua, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức 38 phiên đấu giá QSDĐ, với

377 lô đất, diện tích 42.267m<sup>2</sup>, tổng số tiền trúng đấu giá gần 143 tỷ đồng. Để hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quỳnh Phụ đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tiếp tục tổ chức đấu giá tại một số xã như Quỳnh Bảo, Quỳnh Khê, An Mỹ, An Hiệp, Đông Tiến... Bên cạnh đó, phối hợp với Chi cục Thuế huyện, các địa phương đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách, làm cơ sở để các ngành chức năng huyện sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với những lô đất trúng đấu giá.

**MINH NGUYỆT**

**Thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông**

Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, trong hai ngày 14 - 15/11, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), ban an toàn giao thông các huyện, thành phố đến thăm hỏi, tặng 7 suất quà cho 7 gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại các gia đình, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát, đau thương với các gia đình, mong các gia đình sớm vượt

qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông cũng mong muốn các địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất động viên, hỗ trợ các gia đình; chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa để giảm thiểu tổn thất về người, tài sản do tai nạn giao thông gây ra.

**PHẠM HÙNG**



Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

trung vào các địa bàn trọng điểm, phát hiện các băng, ổ nhóm tội phạm ma túy, các thủ đoạn và cách phòng ngừa, đấu tranh. Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay Công an huyện Đông Hưng đã bắt 46 vụ, trên 60 đối tượng liên quan đến ma túy, triệt xóa 5 điểm phức tạp về ma túy. Điển hình: Hồi 12 giờ ngày 4/6/2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp với Công an xã Đông Xuân (Đông Hưng) bắt quả tang Hà Văn Hưởng, sinh năm 1989, trú tại thôn Nghĩa Phụng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) có hành vi bán trái phép chất ma túy, kiểm tra người Hưởng thu giữ 1 gói ma túy. Hồi 22 giờ ngày 9/8/2019, tại đường thôn Liên Minh, xã Minh Tân (Đông Hưng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy bắt quả tang Lương Thị Tâm, sinh năm 1979, thường trú tại xã Lô Giang (Đông Hưng) tàng trữ trái phép 36,1369 gam ma túy đá, Tâm là đối tượng ma túy phức tạp với 2 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó, ngày 10/8/2019, tại thôn Quả Quyết, xã Đông Động (Đông Hưng), Công an huyện Đông Hưng bắt quả tang Đào Đức Đám, sinh năm 1969, trú quán xã Đông Cốc (Đông Hưng) có hành vi bán ma túy cho một đối tượng nghiện, thu giữ 0,7324 gam heroin và 7 triệu đồng. Được biết, Đám là đối tượng nổi cộm tại địa bàn với 4 tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Để đấu tranh với loại tội phạm này, Công an huyện Đông Hưng tiếp tục triển khai đồng bộ các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

**NGUYỄN TÙNG**